



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ  
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ปรับปรุงแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑) เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครู โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แบ่งเป็นทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่มีใช้วุฒิทางการศึกษาและยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู และทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพครู โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. ระยะเวลาการสมัคร**

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

โดยสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ <http://www.dpstcenter.org/psmt/>

**๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร**

๑.๑ มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน

๑.๒ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

## ๓. รายละเอียดการรับสมัครแยกตามทุนแต่ละประเภท

รายการ	ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่มีใช้วุฒิทางการศึกษา กลุ่มที่ ๑ ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู	ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษา กลุ่มที่ ๒ ผู้สมัครที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
๑. คุณสมบัติ	<p>(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <p>(๑.๑) มีวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วค.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ</p> <p>(๑.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ หรือถ้ากำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และต้องสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนปกติ คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕</p> <p>(๑.๓) มีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ โดยต้องผ่านการศึกษารายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่สมัคร สอบเข้ารับทุนจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต ทั้งนี้ พิจารณารายวิชาเฉพาะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>(๒) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า ๔๕ หรือ TOEFL Paper based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า ๕.๐ โดยผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่สอบสัมภาษณ์</p> <p>(๓) ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สคค.</p> <p>(๔) ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานขอใช้ทุน</p> <p><b>*หมายเหตุ* (ทั้ง ๒ กลุ่ม)</b></p> <p>๑. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคอาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู</p> <p>๒. ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่นโรคจิต (Psychotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม(Antisocial Personality Disorder) และโรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่คงที่ ความผิดปกติทางอารมณ์แรงจัด (Borderline Personality Disorder) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็น</p>	<p>(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ หรือ กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <p>(๑.๑) ผู้มีสิทธิสมัครสาขาเคมี ต้องสำเร็จการศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ค.บ)เคมี หรือ กศ.บ.เคมี หรือ การศึกษา เอกเคมี</p> <p>(๑.๒.) ผู้มีสิทธิสมัครสาขาชีววิทยาการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ค.บ) ชีววิทยา , กศ.บ.ชีววิทยา ที่ได้ศึกษาวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด</p> <p>(๑.๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือถ้ากำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และต้องสำเร็จการศึกษาภายในภาคเรียนปกติ คือ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐</p> <p>(๑.๓) มีผลการเรียนในวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ โดยต้องผ่านการศึกษารายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่สมัคร สอบเข้ารับทุนจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต ทั้งนี้พิจารณาวิชาเฉพาะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>(๒) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า ๔๕ หรือ TOEFL Paper based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ TOEFL Computer based test (TOEFL-CBT) ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า ๕.๐ โดยผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่สอบสัมภาษณ์</p> <p>(๓) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษา</p> <p>(๔) ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานขอใช้ทุน</p> <p>(๕) ไม่เป็นผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการครู หรือประกอบวิชาชีพครูในโรงเรียน</p>

รายการ	ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่มีใช้วุฒิทางการศึกษา กลุ่มที่ ๑ ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู	ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษา กลุ่มที่ ๒ ผู้สมัครที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
	<p>อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู</p> <p>๓.หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลที่จ้ออันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนแล้วก็ตามจะถูกถอดสภาพ การเป็นผู้รับทุน และต้องชดใช้เงินคืนเป็น ๒ เท่า ที่ได้รับไป</p>	
<p><b>๒. หลักฐานการสมัคร</b></p>	<p>(๑) ใบสมัครที่ส่งพิมพ์จากระบบออนไลน์</p> <p>(๒) สำเนาเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคาร จำนวนเงิน ๖๐๐บาท</p> <p>(๓) สำเนาใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี <b>หรือ</b> หนังสือรับรองจากสถาบัน อุดมศึกษาว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และใบแสดงผลการเรียน ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ถึงภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘</p> <p>(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>(๕) สำเนาใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ หากไม่มีในวันสมัคร ต้องยื่นภายในวันสอบสัมภาษณ์หากไม่มีคะแนนตามกำหนดไม่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์</p> <p>(๖) ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพกายฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลในกำกับของรัฐ ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>(๗) ตารางเทียบรายวิชาเฉพาะที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบเข้ารับทุน โดยแนบคำอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่นำมาเทียบ (จากหลักสูตรที่ผู้สมัครศึกษา)</p> <p><b>หมายเหตุ :</b> สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ</p>	<p><b>หลักฐานการสมัครเหมือนทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่มีใช้วุฒิทางการศึกษาและยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู แต่เพิ่มเติมเอกสารข้อที่ ๘ ดังนี้</b></p> <p>(๘) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ</p> <p><b>กรณี</b> เป็นผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูให้ขอหนังสือรับรองหลักสูตรที่ระบุว่า เป็นหลักฐานที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกอบวิชาชีพครู</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>๑.ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อากาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู</p> <p>๒.ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่นโรคจิต (Psychotic Disorders) โรคนบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะโรคนบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม(Antisocial Personality Disorder) และโรคความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอารมณ์ไม่คงที่ ความผิดปกติทางอารมณ์แรงจัด (Borderline Personality Disorder) รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู</p> <p>๓.หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลที่จ้ออันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนแล้วก็ตามจะถูกถอดสภาพ การเป็นผู้รับทุน และต้องชดใช้เงินคืนเป็น ๒ เท่า ที่ได้รับไป</p> <p><b>หมายเหตุ :</b> สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรอง สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ</p>

รายการ	ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่มีใช้วุฒิทางการศึกษา กลุ่มที่ ๑ ผู้สมัครที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู	ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในวุฒิทางการศึกษา กลุ่มที่ ๒ ผู้สมัครที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
<p><b>๓. วิธีการสมัคร</b></p> <p>(๑) กรอกข้อมูลผู้สมัครทางเว็บไซต์ <a href="http://www.dpstcenter.org/psmt/">http://www.dpstcenter.org/psmt/</a> ตามขั้นตอนที่แนะนำ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งพิมพ์ใบสมัคร</p> <p>(๒) จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามรหัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงิน ที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายใน <b>วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐</b></p> <p>(๓) ส่งใบสมัครในข้อ ๑ พร้อมหลักฐานการสมัครสอบตาม ข้อ ๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ส่งด้วยบริการด่วนพิเศษ EMS ถึงผู้ประสานงาน การรับสมัครทุนโครงการ สกว. ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สมัครเข้ารับทุน ตามที่อยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศภายใน <b>วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐</b></p> <p><b>กลุ่มที่ ๑ ส่งเอกสารการสมัครไปที่</b> สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๘๐ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๐๐๐</p> <p><b>ผู้ประสานงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา</b> ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ สองสนิท (๐๘๘-๕๗๓-๐๔๔๓) E-mail : songsak๑๕@hotmail.com</p> <p><b>ผู้ประสานงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา</b> ผศ.ดร.พรรณวิไล ชมชิต (๐๘๑-๔๔๗-๓๐๐๔)</p> <p><b>ผู้ประสานงานทั่วไป</b> นางสาวยุวรี ธิ เสน (๐๘๕-๖๖๓-๕๐๓๕) E-mail : Yuwaree_t99@hotmail.com นางสาวรุจิรา พุกษ์วังษา (๐๘๐-๐๒๐-๐๐๘๓) E-mail : Sailom_i@hotmail.com</p> <p>(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยให้พึงระวังเรื่อง การส่งเอกสารหากส่งผิดจะถือว่าการสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ)</p> <p>(๔) ตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่สอบในวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือ ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.dpstcenter.org/psmt/">http://www.dpstcenter.org/psmt/</a> โดย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักฐานที่ ผู้สมัครยื่นเอกสาร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน <b>**ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่ครบถ้วน หรือ ปลอม หรือใช้เอกสารปลอมแปลงหลักฐาน ทางราชการในการยื่นใบสมัคร สวท. จะเพิกถอนสิทธิการ สมัคร และผลสอบทั้งหมด โดยที่ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอ ค่าสมัครคืนได้**</b></p>		<p>วิธีการสมัครเหมือนทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใน วุฒิที่มีใช้วุฒิทางการศึกษาและยังไม่มีใบประกอบ วิชาชีพครู (ตามขั้นตอน (๑),(๒)(๓) ) <b>**ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า คุณสมบัติ ของผู้สมัครไม่ครบถ้วน หรือ ปลอม หรือใช้เอกสาร ปลอมแปลงหลักฐานทางราชการในการยื่นใบสมัคร สวท. จะเพิกถอนสิทธิการสมัคร และผลสอบทั้งหมด โดยที่ผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องขอค่าสมัครคืนได้**</b></p> <p><b>กลุ่มที่ ๒ ส่งเอกสารการสมัครไปที่</b> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๘๐ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ ๔๔๐๐๐</p> <p><b>ติดต่อผู้ประสานงาน สาขาวิชา เคมีศึกษา</b> อาจารย์ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ์ (๐๘๐-๔๐๐-๑๕๗๒) E-mail : Panaddanew@hotmail.com</p> <p><b>ติดต่อผู้ประสานงาน สาขาวิชา ชีววิทยาศึกษา</b> ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ (๐๘๑-๖๘๗-๑๑๒๔) E-mail : siri.pi.yasing@hotmail.com</p> <p><b>ผู้ประสานงานทั่วไป</b> คุณอนัญญา เหล่าเคน (๐๘๓-๑๔๐-๓๐๖๔) E-mail : Lang๑_pan@hotmail.com</p>

๖. จำนวนที่รับเข้าศึกษา กำหนดจำนวนรับเข้าศึกษา ดังนี้

สาขาวิชา	สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในวุฒิที่มีใช้วุฒิทางการศึกษา และยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู (คน)	สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในวุฒิทางการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู (คน)
๑. วิทยาศาสตร์ศึกษา		
๑.๑. เคมี	๕	๑๐
๑.๒. ชีววิทยา	๕	๑๐
๑.๓. ฟิสิกส์	๕	-
๒. คอมพิวเตอร์ศึกษา	๑๕	-

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และทางเว็บไซต์ <http://www.dpstcenter.org/psmt/>

๕. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือกตาม วัน เวลา และสถานที่ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบเข้ารับทุน โดยในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบ

สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑) วิชาเฉพาะวิชาเอกที่สมัครเข้ารับทุน (๑๐๐ คะแนน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  
(วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์)

๒) วิชาวัดแนวความเป็นครู (๑๐๐ คะแนน) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

สถานที่จัดสอบ สสวท. จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถติดตามข้อมูลได้ ณ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกศึกษา และทางเว็บไซต์ <http://www.dpstcenter.org/psmt/>

๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ <http://www.dpstcenter.org/psmt/> และ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครสอบคัดเลือก โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนนสอบข้อเขียนเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

๗. การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยต้องนำเอกสารมาด้วยดังนี้

๑. บัตรประจำตัวประชาชน

๒. ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ ที่มีคะแนน TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า ๔๕ หรือ TOEFL Paper based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ หรือ TOEFL Computer based test (TOEFL-CBT) ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๐ หากไม่มีคะแนนตามกำหนดไม่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์

#### ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ ทางเว็บไซต์ <http://www.dpstcenter.org/psmt/>

#### ๙. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ไปรายงานตัว เพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเข้ารับการปฐมนิเทศตามกำหนดการของ สสวท. (สถานที่จะแจ้งผู้ได้รับทุนทราบภายหลังทางเว็บไซต์ สสวท. <http://www.dpstcenter.org/psmt/>) หากผู้มีสิทธิ์รับทุน ไม่ไปทำสัญญาและไม่เข้ารับการปฐมนิเทศตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนดังกล่าว

#### ๑๐. วันเปิดเรียน เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ภาคปกติ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ศึกษาในประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ กำหนดและถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม